



# CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM OREGON

Vietnamese Community of Oregon

PO Box 55416 | Portland, OR 97238 - 5416

Website: [www.vnco.org](http://www.vnco.org)

## TẾT 2015 -Trình Diễn Thời Trang Áo Dài Nam Nữ

Kính Thưa Quý Đồng Hương,

Nhân dịp Mừng Xuân Ất Mùi 2015, Cộng Đồng Việt Nam tại Oregon sẽ tổ chức một chương trình Văn Nghệ thật đặc sắc để phục vụ đồng hương người Việt Oregon và các vùng phụ cận.

Tết Nguyên Đán là một ngày lễ Hội Tết cổ truyền lớn nhất của người Việt. Tết là ngày lễ truyền thống, thể hiện nét văn hóa Á Đông độc đáo của người Việt có hàng ngàn năm qua. Mọi năm Tết đến, người Việt khắp nơi trên thế giới đều tổ chức mừng Tết hết sức tưng bừng và long trọng. Tổ chức Mừng Xuân trong gia đình hay cộng đồng đều là điểm son bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp và độc đáo của dân tộc. Hội Tết còn là dịp cho chúng ta hội ngộ mừng vui tay trong tay chúc mừng Năm Mới và được sống lại trong miền không khí linh thiêng, nô nức, ngạt ngào hương vị của những ngày đầu Xuân như năm nào còn trên quê hương. Hơn thế nữa, tổ chức mừng Tết đậm sắc cổ truyền dân tộc cũng mang ý nghĩa mời gọi giới trẻ thanh thiếu niên nam nữ tham gia và nối tay gìn giữ truyền thống tốt đẹp này của cha ông từ thế hệ này đến thế hệ sau và mãi mãi.

Hội Xuân năm nay với chương trình văn nghệ đặc sắc mang chủ đề Mừng Xuân, quy tụ tất cả những danh ca hàng đầu của Oregon; sẽ có thêm tiết mục **“Trình Diễn Thời Trang Áo Dài Nam Nữ”**. Đây là **tiết mục độc đáo của chương trình văn nghệ, nhằm phô diễn trang phục truyền thống dân tộc và nói lên niềm tự hào về nghệ thuật sáng tạo từ lâu đời của cha ông đã dung tâm gói trọn triết lý văn hóa đạo đức và mỹ thuật qua ‘Chiếc Áo Dài’, mà ngày nay người Việt hãnh diện và vinh danh ‘Áo Dài’ là Quốc Phục Việt Nam.**

Vì vậy, Ban Tổ Chức Hội Xuân trân trọng mời gọi quý đồng hương, anh chị em hãy cùng tham gia tiết mục độc đáo này để có dịp tự hào và tung hô ngợi ca Áo Dài Việt Nam, đồng thời được gói gắm nỗi niềm hoài hương qua mảnh áo gói trọn tình quê trong dịp đón mừng Xuân Mới.

Quý anh chị em muốn tham gia, xin vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây.

Ban Tổ Chức xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các quý đồng hương, anh chị em trong công việc vô cùng tốt đẹp và có ý nghĩa này.

**Hạn chót ghi danh là ngày 17 tháng 01 năm 2015**

### THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM DỰ:

Họ và tên (viết chữ in): \_\_\_\_\_

Ngày, tháng và năm sinh: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Địa chỉ liên lạc: \_\_\_\_\_

Số điện thoại liên hệ (nếu có): cố định: \_\_\_\_\_, di động: \_\_\_\_\_